



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนดการตามปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น คณะกรรมการสรรหาอาจปรับเปลี่ยนกำหนดการของปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดี ได้ตามความเห็นสมควร

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่ต้องตีความประกาศนี้ หรือมีปัญหาขัดข้องในการดำเนินการตามประกาศนี้ หรือกรณีที่ประกาศนี้มีได้กำหนดไว้ ให้ประธานกรรมการสรรหาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้คำวินิจฉัยชี้ขาดนั้น เป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ญ ลำปาง)

กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔	คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
๑ กันยายน ๒๕๖๔	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีหนังสือถึงกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และแจ้งเป็นหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
<p>๑๓ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- รับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการศึกษาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑)</p> <p>- ผู้มีสิทธิเสนอชื่อยื่นแบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี เพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑)</p> <p>* ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยคณะกรรมการสรรหาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะยึดถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ</p> <p>* ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งผ่านช่องทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ (e-mail) recruit@sru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.</p>
<p>๑๓ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและการเสนอชื่อ ดำเนินการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ จากนั้นให้เสนอคณะกรรมการสรรหาภายในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>
<p>๑๗ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔</p> <p>- พิจารณารายชื่อผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและรับการเสนอชื่อ</p> <p>- ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี</p>
<p>๒๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบ ต่อประธานคณะกรรมการสรรหาในกรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม มีความประสงค์ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบดังกล่าว โดยยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีการส่งเป็นหนังสือผ่านช่องทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาที่ (e-mail) recruit@sru.ac.th ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.</p>

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
๒๒ กันยายน ๒๕๖๔	วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบ ต่อประธานคณะกรรมการสรรหา ในกรณีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม มีความประสงค์ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจสอบดังกล่าว โดยยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหา ด้วยวิธีการส่งเป็นหนังสือผ่านช่องทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ (e-mail) recruitasrru.ac.th ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. และจะแจ้งผลอุทธรณ์ร้องทุกข์ ภายในวันเดียวกัน
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ภาคเช้า</u> ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคนบดี นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดโอกาสให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟัง หรือส่งคำถามไปยังคณะกรรมการสรรหาเพื่อซักถามได้ - <u>ภาคบ่าย</u> ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคนบดี เข้ารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการสรรหา ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น ๔ อาคาร ๓๘
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาคนบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคนบดี โดยพิจารณาจากประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ - คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคนบดี ให้เหลือจำนวนไม่เกินสองชื่อ และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร เพื่อเสนอต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเอกสารอื่นๆ พร้อมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ : กำหนดการของปฏิทินการดำเนินการสรรหาคนบดี อาจปรับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน